



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด 1332 /229

วันที่ 12 กันยายน 2566

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ และการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบ การทุจริตกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศ และการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ การทุจริตกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น

ในการนี้ คณะทำงาน MOPH ITA ขออนุญาตนำเผยแพร่ประกาศ และการกำกับติดตาม และรายงาน
สรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ การทุจริตกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ผ่านเว็บไซต์ <http://ssowangsammo.com/>
ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงนามในประกาศและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

(นางสาวอารากานต์ คลิ่นแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความเห็นสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ



อนุญาต



ไม่อนุญาต (เหตุผล)

(นายสนธยา ศรีมาตร)
สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

๑. วัฒนธรรมองค์กรการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา

เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา

๒. การรับประโยชน์อันแพนทรพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจจาค และบริการใด

ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้มีอำนาจ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ผู้บริหาร นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งใบยา รวมทั้งนิสิต นักศึกษาปฏิบัติงาน กำหนดใหม่แนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ได้ดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด ปริมาณ สำนักงานสาธารณสุข ๑ แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๑๐ แห่ง
ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

ลำดับ	มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	ข้อมูลการกระทำผิด	ผลการกำกับติดตาม	หมายเหตุ
1	มาตรการประเด็นที่ 1 มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	รพ.สต.ในสังกัด สสอ.วังสามหมอ 10 แห่ง	ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับมาตรการ และได้แจ้งบุคลากรใน รพ.สต. ทุกคน	

2.	<u>มาตรการประเด็นที่ 1</u> มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	รพ.สต.ในสังกัด สสอ. ว่างสามหมอ 10 แห่ง	ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับมาตรการ และได้แจ้งบุคลากรใน รพ.สต. ทุกคน	
3.	<u>มาตรการประเด็นที่ 3</u> แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา	รพ.สต.ในสังกัด สสอ. ว่างสามหมอ 10 แห่ง	ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับมาตรการ และได้แจ้งบุคลากรใน รพ.สต. ทุกคน	
4.	<u>มาตรการประเด็นที่ 4</u> มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	รพ.สต.ในสังกัด สสอ. ว่างสามหมอ 10 แห่ง	ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับมาตรการ และได้แจ้งบุคลากรใน รพ.สต. ทุกคน	
5.	<u>มาตรการประเด็นที่ 5</u> มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	รพ.สต.ในสังกัด สสอ. ว่างสามหมอ 10 แห่ง	ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับมาตรการ และได้แจ้งบุคลากรใน รพ.สต. ทุกคน	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

สำหรับหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

วัน/เดือน/ปี : 12 กันยายน 2566

หัวข้อ: แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency

Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency

Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT12 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

- หนังสือบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น
- บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
- หนังสือแจ้งเวียน
- แบบฟอร์มรายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Linkภายนอก : <http://ssowangsammo.com/>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวอรุณกานต์ คลิ้นแก้ว)

(นายสนธยา ศรีมาตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

วันที่ 12 กันยายน 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอรุณกานต์ คลิ้นแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

12 กันยายน 2566

